

ประธานอาเซียนปี 2018 (พ.ศ. 2561)



นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 (พ.ศ. 2560) นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวปราศรัยในพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2018 (พ.ศ. 2561) ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับศักยภาพของสิงคโปร์ก่อนจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนว่า รัฐบาลได้ประกาศแผนการพัฒนาในประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเป็น “เศรษฐกิจดิจิทัล” และอำนวยความสะดวกด้านการค้า

ในภูมิภาค และการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในภูมิภาค ทั้งนี้ สิงคโปร์ ประธานอาเซียนได้นำเสนอการยกระดับและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การส่งเสริมนวัตกรรมและความเชื่อมโยงด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2) การปรับปรุงอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน (3) การรวมกลุ่มการค้าบริการและการลงทุนที่ลึกซึ้งขึ้น (4) การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย (5) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน ภายใต้ธีม “Resilient and Innovative” (ที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม) ผ่านการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การจัดทำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน การจัดทำกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกกำหนดและดำเนินนโยบายในการส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านดิจิทัลการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทุกประเทศ การสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียน ฉบับใหม่ การพัฒนาหลักเกณฑ์ในการสร้างอาคารสีเขียว เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถของ “อีคอมเมิร์ซ” เพื่อรองรับโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ดังนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จะสร้างความคล่องตัวทางการค้าและสร้างโอกาสสำหรับทั้งภูมิภาคโดยรัฐบาลสิงคโปร์จะดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบการค้าในการกำกับดูแลอีคอมเมิร์ซ การส่งเสริมการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล และลดอุปสรรคการเข้ามาลงทุนหรือทำการค้าภายในภูมิภาค

ดร. วิเวียน บัลเลคริสนาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ ได้กล่าวบนเวทีเสวนา “ASEAN : Next 50” ว่าในปี 2018 (พ.ศ. 2561) จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนโลกของอาเซียน โดยหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในฐานะสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียน คือ การเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและเศรษฐกิจของภูมิภาคให้ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสู่การเป็น “อาเซียน สมาร์ทซิตี้”

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการเป็น “ตลาดรวมดิจิทัล” (digital single market) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตลาดดิจิทัลในภูมิภาค เช่นเดียวกับความพยายามของสหภาพยุโรป (EU) ที่ตั้งเป้าบังคับใช้ในปี 2020 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการยกระดับเพิ่มความมั่นคงให้กับอาเซียน ทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นจำนวนมากในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นสามารถโอนเงินหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ข้ามพรมแดนในอัตราค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ปัจจุบันทั้งยังเป็นอัตราที่เหมาะสมสำหรับทุกประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำอยู่ เป็นต้น

สำหรับนโยบายการอำนวยความสะดวกทางการค้า สิงคโปร์จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อนำระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (self-certification) รวมทั้งการพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window : ASW) มาปรับใช้โดยเร็วที่สุด โดยระบบการขึ้นทะเบียนรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต สามารถรับรองว่าสินค้าของตนเป็นไปตามข้อกำหนดของอาเซียน เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ขณะที่ระบบศุลกากรว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว จะช่วยให้การยื่นเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกทำได้ในจุดเดียว ซึ่งระบบทั้งสองจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในอาเซียน ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถลงทุนในภูมิภาคได้สะดวกมากขึ้น ทั้งยังช่วยเรื่องระยะเวลาให้กระชับมากขึ้นด้วย

สำหรับด้าน “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นนโยบายเศรษฐกิจหลักที่ทุกประเทศให้ความสนใจ โดยสิงคโปร์เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ขณะที่เวียดนามและอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นชาติที่พัฒนาในด้านท่องเที่ยวได้โดดเด่น ดังนั้น ความแตกต่างนี้จะสามารถสร้างเอกภาพให้กับสมาชิกได้ หากร่วมกันปรับปรุงเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมถึงประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศยากจนในอาเซียนแต่มีข้อได้เปรียบคือ มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยเหตุผลที่ประเทศอาเซียนล้วนมีภูมิสมบัติทางธรรมชาติ ทั้งด้านวัฒนธรรมและมรดกโลกของยูเนสโก รวมถึงสถานที่หลากหลายทั้งสมัยใหม่ และสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งยังมีภูมิศาสตร์แบบร้อนชื้นที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีผนวกกับจำนวนเกาะที่มากถึง 25,000 เกาะ มีชายฝั่งยาวกว่า 128,747 กิโลเมตร จุดแข็งเหล่านี้จะสร้างมูลค่ามหาศาลให้แก่อาเซียน ซึ่งทั้ง 10 ประเทศสมาชิกต้องมีส่วนร่วมในความมั่งคั่งของภูมิภาค

ข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2561

www.prachachat.net